



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของลูกจ้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละปี เป็นช่วงเวลาที่สถานประกอบกิจการหยุดดำเนินการต่อเนื่องหลายวัน เพื่อให้ลูกจ้างและครอบครัวได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมักเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากไม่ได้มีการเฝ้าระวังและขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในอัตราที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ ซึ่งยังต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมที่เคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดที่อาจเกิดขึ้นใหม่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือนายจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการประสบอันตราย อุบัติเหตุ รวมถึงการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

๑. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร และการจัดเก็บสารเคมีอันตราย ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนวันหยุดต่อเนื่อง พร้อมทบทวนแผนฉุกเฉินโดยมีมาตรการที่สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ

๒. รณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนให้ลูกจ้างมีการตรวจสุขภาพยานพาหนะรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อนออกเดินทาง รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

๓. กำกับ ดูแล และเน้นย้ำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อของลูกจ้างก่อนกลับเข้าทำงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิยม สองแก้ว)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน